

KHẨN TRƯƠNG HOÀN TẤT...

(Tiếp theo trang 1)

đơn vị xây dựng và triển khai các kế hoạch chi tiết bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trong những ngày diễn ra Đại hội. Công tác hậu cần, lễ tân, các đơn vị đều đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, bố trí cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ tốt trong những ngày diễn ra Đại

hội. Các điều kiện về điện, nước, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác y tế tại Đại hội, xây dựng các kịch bản, tình huống đều đã được các ngành liên quan chủ động chuẩn bị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá các nội dung công việc phục vụ Đại hội đã thực hiện; rà soát và triển khai

các nội dung công việc còn lại.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong triển khai các nội dung công việc phục vụ Đại hội. Đồng chí đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát thêm các nhiệm vụ để triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất, góp phần để Đại hội

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện: Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tập trung phản ánh, tuyên truyền đậm nét công tác chuẩn bị, không khí trước thêm Đại hội và chủ động phương án tuyên truyền sau Đại hội. Hoạt động tác nghiệp của báo chí trong hội trường phải theo đúng quy định, bảo đảm sự trang nghiêm của Đại hội. Các đơn vị

phải có sự thống nhất và phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện các công việc được giao; không chủ quan, sẵn sàng phương án cho các tình huống phát sinh; đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý các công việc. Bảo đảm các nội dung và tiến trình của Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả. Cùng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung công tác cán bộ.

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 08... (Tiếp theo trang 1)

sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành:

1. Thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 07/CD-PCTT, hồi 6 giờ 30' ngày 12/10/2020 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
2. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt, bằng mọi biện pháp khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa, hoa màu có thể thu hoạch được với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đặc biệt ở các vùng có khả năng bị ngập úng để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
3. Kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động tìm nơi tránh, trú an toàn, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu, thuyền ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh, trú an toàn; giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.
4. Rà soát, kiểm tra phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, nếu phát hiện thấy công trình không bảo đảm an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay.
5. Đóng các cống tuối, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước để phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu, các khu vực trũng, thấp.
6. Kiểm tra các lồng bè, chòi nuôi trồng thủy, hải sản, phương tiện vận tải trên sông, ven biển để chủ động các biện pháp phòng tránh; sẵn sàng di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản, số ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa bàn, người dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn.
7. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

HỘI THI XE TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



cờ hoa, băng rôn, pa nô rực rỡ cùng hệ thống âm thanh tuyên truyền diễu hành trên các tuyến phố chính của thành phố Thái Bình và các trục đường lớn của tỉnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; những thành tựu tính đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoạt động tuyên truyền cũng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, địa phương; động viên, khích lệ Đảng bộ và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.



Truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức đợt truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại 8 huyện, thành phố.

Trong đợt truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tại cơ sở tuyên truyền những nội dung, kỹ năng liên quan đến đời sống, gia đình; kiến thức, kinh nghiệm để giữ gìn hạnh phúc gia đình; một số kỹ năng, ứng xử giải quyết mâu thuẫn, hạn chế xung đột trong gia đình; giáo dục giới tính, phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng xử lý tình huống khi có bạo lực gia đình... cho cán bộ và nhân dân. Qua đợt truyền thông nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; đẩy mạnh thực hiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

TÚ ANH

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 12/10, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã có hơn 37,8 triệu người nhiễm và gần 1,1 triệu người tử vong do Covid-19. Quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất vẫn là Mỹ với gần 8 triệu người, đứng thứ 2 là Ấn Độ với hơn 7 triệu người.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 12/10, cả nước có thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là chuyên gia người Ấn Độ được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện là 1.110 bệnh nhân, trong đó 1.025 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 50 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 26 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 16.100 người.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 12/10 chỉ còn 1 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, 139 trường hợp từ nước ngoài về cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568. Ngoài ra, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 21 chuyên gia nước ngoài.

Ngày 12/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 11 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tính đến ngày 12/10 lên 8.624 mẫu. 11 mẫu xét nghiệm trong ngày đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi. Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng là một trong những đơn vị điển hình trong công tác này.

Tại Trạm Y tế thị trấn Đông Hưng, rất đông người cao tuổi (NCT) đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Bà Phạm Thị Hằng, tổ 3, thị trấn Đông Hưng cho biết: Tôi năm nay đã 75 tuổi lại bị bệnh khớp nên việc đi lại rất khó khăn. Khi được Hội Chữ thập đỏ thông tin tôi sẽ được khám bệnh miễn phí ngay tại Trạm Y tế thị trấn, tôi rất vui vì gần nhà nên thuận tiện cho

việc đi lại hơn. Khi tôi đến khám bệnh, các cán bộ y bác sĩ và cán bộ hội chữ thập đỏ đã giúp đỡ và tư vấn rất nhiệt tình về các bệnh thường gặp của người già, nhất là bệnh khớp. Tôi thấy hoạt động này rất có ý nghĩa đối với những người già như tôi. Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho NCT là hoạt động được Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng tổ chức hàng năm, nhằm đưa

các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, giúp họ có điều kiện được khám, phát hiện sớm đỡ và tư vấn rất nhiệt tình về các bệnh tật, điều trị bệnh kịp thời. Tại chương trình, NCT được khám các bệnh về tim mạch, mắt, tai mũi họng, tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe, điều trị một số bệnh thường gặp đối với NCT như: tiểu đường, huyết áp, tim mạch và tư vấn chế độ dinh dưỡng. Đây cũng là hoạt động nằm trong chương

trình khám bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2020 của Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng. Trung bình mỗi năm, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng trên 400 NCT trên địa bàn. Nhiều đối tượng NCT là người nghèo, người tàn tật, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi. Từ đầu năm đến nay đã có 300 NCT trên địa bàn huyện được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí được trích từ Quỹ nhân đạo của huyện Đông Hưng và huy động từ một số nhà hảo tâm.

Để chương trình chăm sóc sức khỏe cho NCT đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã xây dựng kế hoạch cụ thể về lĩnh vực chăm sóc sức

khỏe cho cộng đồng, trong đó có NCT, huy động đông đảo y bác sĩ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của các lực lượng tham gia. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chủ thể đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nói chung, NCT nói riêng; công tác phòng, chống dịch bệnh và hoạt động sơ cấp cứu ban đầu...

Ông Lại Minh Chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng cho biết: Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng tiếp tục phối hợp với hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe NCT. Kêu gọi, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đầu tư nguồn kinh phí để tổ chức nhiều hơn nữa những buổi



Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi tại Trạm Y tế thị trấn Đông Hưng.